

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่	แผนงาน/โครงการ	ประเภทของงบประมาณ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66-ธ.ค. 66)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 67-มี.ค. 67)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 67-มิ.ย. 67)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 67-ก.ย. 67)	
					เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)
1.	แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ	บุคลากรของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ผลคะแนน OIT ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับ A หรือ AA	- จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	- ประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบาย No Gift Policy - อบรมแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านทุจริต และความซัดแย้งทางผลประโยชน์	-	- กระบวนการของสำนักฯ มีการควบคุมและป้องกันการทุจริตให้ดียิ่งขึ้น	-
2.	พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ไม่ใช้งบประมาณ	บุคลากรของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	-	- ติดตามผลการดำเนินงานของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	- ติดตามผลการดำเนินงานของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	- ติดตามผลการดำเนินงานของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-
3.	การขับเคลื่อนงานจิตอาสาของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ	บุคลากรของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ร้อยละ 80 ของบุคลากรของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการเป็นจิตอาสา	- ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ สร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรจิตอาสา	-	- จัดอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรของสำนักฯ ให้มีจิตสาธารณะ เสียสละ รักความสามัคคี ส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	-	- ส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	-	- ส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	-

หมายเหตุ : งบประมาณของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกรายจ่ายตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)